

Nam Trực, ngày 13 tháng 10 năm 2017

\*  
Số 369 -TB/HU

## THÔNG BÁO

### KẾT LUẬN TẠI HỘI NGHỊ

liên Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện ngày 12/10/2017

-----

Ngày 12/10/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban liên thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Sau khi nghe các nội dung báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy thống nhất chỉ đạo như sau:

#### 1- Về việc xây dựng Quy hoạch vùng cấp huyện:

- UBND huyện chỉ đạo các ngành công thương, quân sự, công an, tài nguyên, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, văn hóa và thông tin, y tế... phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện các nội dung trong Quy hoạch.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ nghe báo cáo việc quy hoạch vùng cấp huyện trong kỳ họp vào đầu tuần tới, trước khi đưa ra xin ý kiến HĐND huyện tại kỳ họp bất thường.

- Hoàn thành các phần công việc của huyện trong tháng 10/2017 để báo cáo về Hội đồng thẩm định của tỉnh vào đầu tháng 11/2017.

- Một số nội dung cụ thể cần lưu ý:

+ Về quy hoạch vùng sản xuất công nghiệp: Theo quy hoạch các cụm công nghiệp và điểm công nghiệp mà UBND tỉnh đã phê duyệt đối với huyện Nam Trực.

+ Về quy hoạch sản xuất nông nghiệp: Theo Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện tiêu chí số 6 của huyện NTM.

+ Về quy hoạch khu đô thị: Trên tuyến tỉnh lộ 490C, bổ sung thêm khu đô thị Nam Dương (trường hợp có thể được thì coi như đó là vùng quy hoạch đô thị khu vực thị trấn Nam Giang); trên tuyến quốc lộ 21 bổ sung quy hoạch khu đô thị khu vực Cầu Vòi (xem xét bỏ quy hoạch đô thị tại Nam Hồng vì không còn quỹ đất để phát triển); trên tuyến đường Vàng và quốc lộ 21B kéo dài bổ sung quy hoạch đô thị khu vực Cổ Ra.

+ Về quy hoạch bãi chất thải rắn: Trên cơ sở quy định và quy hoạch, xem xét điều chỉnh từ khu vực xã Nam Dương về xã Đồng Sơn.

+ Quy hoạch hệ thống giao thông: Đảm bảo cập nhật 10 tuyến đường trục huyện (không có đường An Quang); riêng tuyến đường Trắng bổ sung

theo quy hoạch đường tỉnh lộ; cấp độ đường trục xã và trục huyện đảm bảo quy mô cấp 5 trở lên.

+ Quy hoạch hệ thống cung cấp nước sạch: Theo quy mô vùng và liên vùng: Vùng 1 gồm 7 xã phía bắc huyện; vùng 2 gồm Tân Thịnh, Điện Xá, Nam Thắng, Nam Hồng, Nam Hoa, Nam Lợi; vùng 3 gồm thị trấn Nam Giang; vùng 4 gồm các xã Đồng Sơn, Nam Dương, Nam Tiến, Nam Thái, Nam Thanh (riêng xã Nam Hải theo vùng quy hoạch xã Trục Nội).

+ Quy hoạch hệ thống trường học: Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện tại xã Nam Hoa (sau khi UBND tỉnh đã có Quyết định sát nhập 3 Trung tâm); trường THCS Nguyễn Hiền quy hoạch về khu vực Cỏ Ra xã Nam Hùng; bổ sung quy hoạch trường Tiểu học Nam Trung, THCS Nam Thanh.

+ Quy hoạch các khu dân cư tập trung, khu đô thị: Bổ sung khu đô thị 2 Nam Giang (khu vực Bệnh viện cũ); bổ sung thêm các khu dân cư tập trung (trong đó có khu dân cư tập trung khu vực cầu Cỏ Ra, xã Nam Hùng).

+ Quy hoạch công trình quân sự: Cập nhật theo quy hoạch đã được phê duyệt.

## **2- Về thu ngân sách:**

- Thu tiền sử dụng đất: Theo số liệu báo cáo, khả năng cần phải có thêm khoảng 30 tỷ đồng tiền đất mới đảm bảo cân đối theo kế hoạch đã dự kiến phân bổ cho các xã xây dựng nông thôn mới. Do đó, UBND huyện cần tiếp tục tổ chức đấu giá số còn lại (khoảng 5 - 7 tỷ đồng) và đấu giá khu dân cư tập trung xã Nam Thái; xử lý vi phạm đất đai theo Hướng dẫn số 42, 1456 của Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực Tiền Tiến và đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Kinh Lũng, thị trấn Nam Giang...; phần đấu thu tiền đất đạt 110 tỷ đồng.

- Thu nợ thuế: UBND huyện có Công văn yêu cầu cơ quan Công an huyện xem xét xử lý một số đơn vị có biểu hiện chiếm dụng tiền thuế trái phép (theo báo cáo của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước huyện Nam Trục năm 2017 trong lĩnh vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh); Chi cục thuế thanh tra một số doanh nghiệp có biểu hiện rõ về trốn, nợ thuế để xử lý theo quy định; sớm có văn bản trả lời đơn kiến nghị của 23 doanh nghiệp Đồng Côi và đơn đốc thu tiền thuê đất của các doanh nghiệp;

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thu thuế các loại theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo và 2 tổ công tác thu ngân sách đã triển khai.

## **3- Chi ngân sách:**

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, dành ưu tiên cho chi phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới; một số khoản chi cụ thể theo đề xuất của Văn phòng Huyện ủy: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng Huyện ủy tổng hợp, tham mưu, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện giải quyết vào cuối năm, riêng chi về trang phục của cấp ủy và công

chức các cơ quan Đảng chuyển sang dự toán năm 2018; phân dự phòng ngân sách không sử dụng cho các công việc chưa thật cần thiết, tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống thiên tai.

#### 4- Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018:

Cơ bản nhất trí với dự kiến của UBND huyện; đề nghị điều chỉnh một số nội dung: Bổ sung các khu dân cư tập trung tại Bình Minh, Nam Hùng, tạm hoãn đưa vào kế hoạch 2018 khu dân cư tập trung Bình Yên (chờ thực hiện dự án xây dựng khu dân cư thôn Nội đã phê duyệt). Đối với đất các dự án: Bỏ các dự án tại Nam Mỹ (2 khu), dự án tại địa điểm chợ Quỳ xã Nam Lợi vì không phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND huyện hoàn thiện để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND huyện.

#### 5- Về triển khai thực hiện xây dựng điểm 2 khu dân cư Văn hóa nông thôn mới:

Ban Chỉ đạo huyện làm việc với lãnh đạo 2 xã Nam Thanh, Hồng Quang để yêu cầu các xã có nghị quyết lãnh đạo, có cơ chế hỗ trợ và trực tiếp chỉ đạo chi bộ, ban công tác mặt trận, trưởng xóm tổ chức thực hiện; Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí kinh phí phục vụ việc làm điểm theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.

6- UBND huyện khẩn trương, sớm hoàn thiện thủ tục để xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại thị trấn Nam Giang; chỉ đạo sớm hoàn thành việc GPMB các dự án trường mầm non Nam Giang, đường trục xã Nam Toàn.

7- Thống nhất lịch tổ chức các Hội nghị: Hội nghị 07 xã dự kiến về đích nông thôn mới năm 2017, hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hội nghị thường trực HĐND huyện tập trung vào các nội dung sơ kết công tác quý III, cho ý kiến về các quy hoạch, một số dự án đầu tư.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấp hành, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Thông báo Kết luận./.

- Nơi nhận: *H*
- TTHU, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện;
  - Các đ/c UV BTV Huyện ủy;
  - Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan;
  - Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Triệu Đức Hạnh